



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ  
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ  
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น  
พนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร  
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลหนองเรือ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการ  
เลือกสรร หากมีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลในตำแหน่งลักษณะเดียวกันให้ถือว่าบัญชีนี้  
เป็นอันยกเลิก โดยเทศบาลตำบลหนองเรือจะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมาเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรตามลำดับต่อไป

๒. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๓. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้จะ  
เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาและเลือกสรรและไม่มีสิทธิ  
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ



บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ  
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ของเทศบาลตำบลหนองเรือ ฉบับลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	ความรู้ความสามารถทั่วไป (๓๐)	ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๔๐)	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๓๐)	คะแนนรวม (๑๐๐)	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายพรมมี นามตะบุตร	๒๒	๒๘	๒๕.๔๐	๗๕.๔๐	



(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ